

## Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019

Sáng ngày 9/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Tông Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Thái Bình.

Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân. Quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai "Năm dân vận chính quyền" gắn với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả". Phong trào thi đua "Dân vận khéo" có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm..., góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của các nước phát triển, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2019 đồng thời đề nghị trong năm 2020 cả hệ thống chính trị cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm, yếu kém. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đổi mới hoạt động chất lượng hợp pháp, chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người ngay từ cơ sở, kiên quyết không để phát sinh thành các điểm nóng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ban dân vận các cấp. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo. Tổng kết 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận.

TRUNG HIẾU

## Trao quà cho công nhân viên chức lao động, người nghèo, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập

\* Chiều ngày 9/1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2020" và trao quà tết cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 170 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở. Hiện Liên đoàn Lao động thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu với đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ thiết thực để công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón tết vui vẻ.

\* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều ngày 9/1, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã trao 20 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình cụ Trương Thị Tịnh, 95 tuổi (thôn Hoàng Tân, xã Nam Hà, huyện Tiên Hải) và 72 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Người mù huyện Kiến Xương.

Đây là số tiền được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên Chi nhánh. Món quà tuy nhỏ nhưng có giá trị tinh thần to lớn nhằm động viên các gia đình vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, vui đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

\* Nằm trong chuỗi hoạt động mừng tết cổ truyền Canh Tý 2020, Alpha Books vừa tổ chức hội sách nửa giá với chủ đề "Tết đoàn viên" với nhiều ưu đãi hấp dẫn và trao quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập của Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Thông qua hội sách tổ chức từ ngày 8 - 12/1, Alpha Books hướng đến mục đích tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; đồng thời, tôn vinh người đọc, các cá nhân, tập thể tham gia vào quá trình sáng tác, sưu tầm, đưa những cuốn sách đến gần hơn với độc giả. Vì thế, đây là cơ hội quý giá để độc giả tìm kiếm cho mình những cuốn sách yêu thích với mức giá ưu đãi lớn. Hội sách nửa giá có ý nghĩa đặc biệt dành cho các học sinh, sinh viên và những người có thu nhập thấp không có điều kiện mua sách thường xuyên, sách chất lượng nhưng vẫn mong muốn sở hữu sách thật, sách hay, sách kinh điển thuộc nhiều thể loại.

Tại hội sách, các em học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình đã giao lưu trò chuyện về lợi ích và tầm quan trọng của sách, được nhận những phần quà ý nghĩa do có thành tích xuất sắc trong học tập.

NHÓM PHÓNG VIÊN

## Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về triển khai đợt cao điểm ra quân xử lý các vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, trong hai ngày 6 - 7/1/2020, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức nhiều tổ công tác lập chốt kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông trên các tuyến phố tại địa bàn thành phố Thái Bình. Qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe, ra quyết định xử phạt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tối ngày 6/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức 3 tổ công tác, mỗi tổ 15 cán bộ, chiến sĩ lập chốt kiểm tra trên địa bàn thành phố Thái Bình. Tại đường Hai Bà Trưng, sau 2 giờ, lực lượng công an đã kiểm tra nồng độ cồn đối với 200 người lái xe ô tô, qua kiểm tra phát hiện 3 trường hợp vi phạm. Trong đó, có trường hợp anh Nguyễn Quý Khang, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 17A-104.00 khi trong người có nồng độ cồn ở mức cao 0,294mg/1 lít khí thở. Anh Khang thừa nhận trước đó có uống rượu với bạn bè. Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì trường hợp vi phạm trên sẽ bị xử phạt trên 18 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 17 tháng và giữ phương tiện xử phạt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại đường Hai Bà Trưng, sau 2 giờ, lực lượng công an đã kiểm tra nồng độ cồn đối với 200 người lái xe ô tô, qua kiểm tra phát hiện 3 trường hợp vi phạm. Trong đó, có trường hợp anh Nguyễn Quý Khang, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 17A-104.00 khi trong người có nồng độ cồn ở mức cao 0,294mg/1 lít khí thở. Anh Khang thừa nhận trước đó có uống rượu với bạn bè. Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì trường hợp vi phạm trên sẽ bị xử phạt trên 18 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 17 tháng và giữ phương tiện xử phạt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

## Tết ấm áp

Giáp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, không khí ở Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cơ sở 2, xã Minh Quang (Vũ Thư) như nhộn nhịp hơn bởi nhiều đoàn khách đến thăm, tặng quà và chúc tết các thương, bệnh binh nặng. Những lời thăm hỏi, động viên, sẻ chia là những món quà nặng nghĩa tình giúp họ có thêm một mùa xuân vui vẻ và ấm áp.

Chúng tôi đến thăm gia đình bệnh binh 1/3 Hoàng Thị Hương, xã Hồng Giang (Đông Hưng) khi bà và con gái đang tất bật tết sớm. Không gian căn phòng rộng khoảng 40m<sup>2</sup> tràn ngập không khí tết. Nào là bánh, mứt, kẹo do các tổ chức, cá nhân trao tặng, rồi những món quà tết do Trung tâm chuẩn bị. Tâm sự với chúng tôi, bà Hương cho biết: Năm 1977, trở về sau cuộc chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên, tôi bị bệnh nặng được chuyển về Trung tâm; chống đỡ cũng là thương binh nặng về Trung tâm từ những năm 1970, mọi sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng đều phải có người giúp đỡ. Sống với nhau được gần 20 năm, do sức khỏe yếu, ông ấy đã ra đi. Hơn 40 năm sống ở đây, ngày thường cũng như ngày tết, tôi và con gái luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc dù đơn vị. Nhắc về những ngày đón tết tại Trung tâm, bà không khỏi xúc động: Hiện tại ở Trung tâm có 23 thương, bệnh binh nặng nhưng gần đến ngày tết, đồng đội về ăn tết cùng gia đình, chỉ có khoảng 3 - 4 gia đình

ở lại đón tết nhưng không vì thế mà không khí tết kém vui. Năm nào cũng vậy, cứ vào chiều 30 tết, cơ quan bố trí ăn tết cùng, đến gần giao thừa chúng tôi lại lên hội trường nghe Chủ tịch nước chúc tết và đón giao thừa cùng cán bộ, nhân viên Trung tâm nên cũng đỡ nhớ nhà. Để ngày tết không thiếu các món ăn cổ truyền của dân tộc, con gái bà Hương, chị Nguyễn Thị Linh Nhâm làm hộ lý tại Trung tâm hơn 10 năm cứ gần tết lại chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ bánh chưng đến kẹo bánh và sắm sửa cành đào, cây quất để Trung tâm từ những năm 1970, mọi sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng đều phải có người giúp đỡ. Sống với nhau được gần 20 năm, do sức khỏe yếu, ông ấy đã ra đi. Hơn 40 năm sống ở đây, ngày thường cũng như ngày tết, tôi và con gái luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc dù đơn vị. Nhắc về những ngày đón tết tại Trung tâm, bà không khỏi xúc động: Hiện tại ở Trung tâm có 23 thương, bệnh binh nặng nhưng gần đến ngày tết, đồng đội về ăn tết cùng gia đình, chỉ có khoảng 3 - 4 gia đình



Cán bộ y tế thăm khám sức khỏe cho thương binh, bệnh binh.

Cách nhà bà Hương không xa là căn nhà của thương binh 1/4 Nguyễn Xuân Thái, quê xã Hồng Châu (Đông Hưng). Ông Thái sống ở Trung tâm đến nay đã 43 năm nhưng có 41 năm ông và vợ con đón tết cùng cán bộ và các đồng chí, đồng đội ở đây. Với ông, mỗi dịp tết đến, xuân về, dù chỉ có vài gia đình như tình cảm mà cán bộ, nhân viên dành cho thương, bệnh binh là liều thuốc tinh thần giúp họ vượt qua những cơn đau đớn do vết thương tái phát. Hai tết gần đây, dù được đón giao thừa cùng con cái trong căn nhà khang trang tại quê hương nhưng những ngày giáp tết, bác gái vẫn sắm tết đầy đủ hoa quả, bánh kẹo ngon để đồng đội và bạn bè tới chung vui. Tết năm nay, niềm vui như được nhân lên khi gia đình ông có thêm thành viên mới là đứa cháu nội mới sinh được 3 tháng khỏi ngô, bị bẩm. Càng vui hơn khi có con gái đang công tác tại Nhật Bản sẽ về đón tết cùng gia đình. Không giấu được niềm vui, ông Thái chia sẻ: Dù đã có nhà mới nhưng 41 năm gần bó, tết ở Trung tâm là một phần máu thịt

với chúng tôi bởi gia đình luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo, cán bộ Trung tâm. Chưa kể trong những ngày giáp tết, các tổ chức, đơn vị, cá nhân đều đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc tết nên chúng tôi rất phần khởi. Tết Nguyên đán năm nay vợ chồng tôi và các con vẫn ở lại đón tết cùng đồng đội, đến ngày 28 tết cả gia đình về quê thấp hương báo hiếu, khoảng mùng 2 tết gia đình lại quay quần ở Trung tâm.

Chăm sóc, gần bó với các thương, bệnh binh nhiều năm, đội ngũ cán bộ Trung tâm nhớ rõ ngày sinh nhật, sở thích cá nhân, bệnh tật và hoàn cảnh từng người. Để có tết sum vầy, các thành viên trong ngôi nhà chung vừa nỗ lực giữ gìn sức khỏe cho người có công, vừa sắm sửa, dọn dẹp, chuẩn bị thực phẩm đón tết phù hợp với từng người. Anh Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Nuôi dưỡng người có công gần bó 11 năm với Trung tâm, mỗi dịp tết đến với anh luôn đầy ắp kỷ niệm. "Trước đây, cả Trung tâm có gần 30 bác thương, bệnh binh. Qua từng năm, nhiều bác

NGUYỄN CƯỜNG

## 5 tốt - thước đo tiêu chuẩn của sinh viên

"Sinh viên 5 tốt" là phong trào lớn do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động từ năm 2009, nhằm tạo môi trường thúc đẩy sinh viên tự học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Tại Thái Bình, phong trào được triển khai từ năm học 2012 - 2013. Đến nay, những tiêu chí của phong trào vẫn luôn là mục tiêu, thước đo tiêu chuẩn mà mỗi sinh viên phấn đấu đạt được.

Để đạt được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", sinh viên phải hội đủ 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Những tiêu chí này rất thiết thực với mục tiêu, quá trình đào tạo ở các nhà trường, đồng thời giúp cho mỗi sinh viên tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Những năm qua, phong trào không chỉ được đoàn thanh niên các cấp, hội sinh viên các trường xác định là một phong trào "xương sống" mà còn được cấp ủy, ban giám hiệu các trường đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện giúp sinh viên tiến tới hình mẫu "Sinh viên 5 tốt". Từ phong trào ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sinh viên tiêu biểu, vươn lên đạt danh hiệu này.

Nguyễn Văn Bình, lớp YHDP K9, Trường Đại học Y Dược Thái



Các trường đại học, cao đẳng luôn quan tâm, tạo điều kiện để sinh viên tiến tới hình mẫu "Sinh viên 5 tốt".

Bình là một tấm gương như vậy. Biết đến phong trào ngay từ năm thứ nhất đại học, em luôn lấy tiêu chí 5 tốt làm động lực để phấn đấu. Trong suốt 4 năm học, bên cạnh việc duy trì thành tích cao trong học tập với số điểm tích lũy trung bình hàng năm đạt trên 3,5, em luôn nhiệt tình, tích cực trong các phong trào của đoàn, hội. Bình hiện là Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình. "Để đạt được cùng một lúc 5 tiêu chí thực

sự rất khó, nhưng khi chinh phục được một tiêu chí nào đó em cảm thấy có thêm bước đi vững chắc để đến hoàn thiện bản thân. Đó cũng là động lực để em tiếp tục phấn đấu đạt được các mục tiêu còn lại. Theo em, điều quan trọng nhất đối với mỗi sinh viên là sự nỗ lực, nghiêm túc với bản thân. Bên cạnh đó, cần sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học và tham gia các hoạt động phong trào. Những hoạt động này cũng chính là cơ hội để mỗi sinh viên được học hỏi, rèn luyện các kỹ năng mềm" - Bình cho biết. Với

nỗ lực không ngừng, 4 năm liên tục Bình dành danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh và trong năm học 2018 - 2019 em là 1 trong 2 sinh viên của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đồng thời cũng là sinh viên xuất sắc của tỉnh nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trung ương.

"Sinh viên 5 tốt" không chỉ tạo ra những hiệu ứng xã hội tích cực mà còn là động lực để nhiều sinh viên phấn đấu, rèn luyện. Bám sát nội dung của phong trào, thời gian qua, Tỉnh đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã có nhiều giải pháp cụ thể. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu này, các cấp bộ đoàn, hội thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa, phù hợp, gắn với đối tượng sinh viên nhằm tạo sân chơi lành mạnh và điều kiện thuận lợi để sinh viên phát triển toàn diện, hoàn thiện tiêu chí 5 tốt. Trong thời gian qua, Tỉnh đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng tích cực đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ học tập cho sinh viên: xây dựng các mô hình câu lạc bộ, hội, nhóm học tập và sở thích phục vụ học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học. Cùng với đó tạo những sân

chơi cho sinh viên rèn luyện, nâng cao thể lực, sức khỏe để bảo đảm tiêu chí thể lực tốt; tạo môi trường lành mạnh trong hoạt động tình nguyện, xung kích, phát huy các kỹ năng sống. Các trường cũng có nhiều cách làm hay để hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu này. Tiêu biểu như mô hình 1 "Sinh viên 5 tốt" hỗ trợ 2 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" của Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã định hướng cho nhóm sinh viên tiếp cận danh hiệu, từ đó nâng cao hiệu quả của phong trào. Từ sự nỗ lực của mỗi sinh viên và bằng các giải pháp cụ thể của các cấp đoàn, hội, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã có 2.216 "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, 32 "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp trường; gần 600 "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh và 18 "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh.

Chi Đình Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: "Sinh viên 5 tốt" không chỉ trở thành danh hiệu mà nhiều bạn sinh viên hướng đến mà còn là minh chứng cho sự phấn đấu, nỗ lực của mỗi cá nhân. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn, hội sẽ chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền, kết nối, giới thiệu về danh hiệu và các gương mặt "Sinh viên 5 tốt" đến với doanh nghiệp, triển khai các hoạt động bảo đảm lợi ích cho "Sinh viên 5 tốt" sau tuyên dương.

QUẢN PHƯƠNG



Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Bình.

được tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nên đã chủ động phòng tránh. Anh Trần Đình Hà, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) là lái xe của một công ty du lịch cho biết, tác khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Nhiều người cho biết trước đó họ đã uống rượu, bia mà vẫn tham gia giao thông. Hy vọng với mức xử phạt nghiêm khắc này sẽ góp phần giảm bớt tai nạn giao thông, một quốc nạn hiện nay. Còn đối với lái xe họ đều chấp hành học tác khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Nhiều người cho biết trước đó họ đã uống

lượn ý thức được rằng đã uống bia, rượu thì tuyệt đối không lái xe, qua đó bảo vệ tài sản, tính mạng của mình và người tham gia giao thông.

Trung tá Trần Văn Sơn, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Mặc dù Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 nhưng đa số người dân đã biết và thực hiện khá nghiêm túc, tuy nhiên vẫn còn có trường hợp vi phạm. Trong các buổi kiểm tra tối ngày 6 - 7/1/2020 trên địa bàn thành phố Thái Bình, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt người vi phạm cao nhất lên đến 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe trên 20 tháng. Cũng theo Trung tá Trần Văn Sơn, theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì mức xử phạt cao nhất đối với người lái ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn là từ 30 - 40 triệu đồng, tước

quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng. Đối với người lái mô tô, xe gắn máy, mức phạt cao nhất từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng. Đáng chú ý, người đi xe đạp, xe đạp điện cũng bị phạt 80.000 - 100.000 đồng khi lái xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25mg/1 lít khí thở... Đây là những điều chỉnh xử phạt đối với một số hành vi, nhóm hành vi đặc biệt là các nhóm hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...

Cùng với việc ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những quy định mới của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn có nguyên nhân từ bia, rượu.

NGUYỄN TÙNG